



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>พระราชทานดอกไม้ผู้บาดเจ็บเหตุระเบิด</p> <p>-เสนอข่าว ที่รพศ.ยะลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ัญญาเชิญดอกไม้พระราชทานและถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่เด็กนักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่หมู่ 5 บ้านกุแปงูโรง ต.บันนังสาเรง ทั้งนี้ พล.อ.ไพบูลย์ได้ัญญาเชิญกระแสรีบส่งจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นห่วงประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วย นำความปลอบปลื้มมาสู่เด็กนักเรียนและเจ้าหน้าที่ อส.เป็นอย่างมาก</p>
มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>สารพาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประชุมร่วม 3 กระทรวง ประกอบด้วย ก.สาธารณสุข ก.เกษตรฯ ก.อุตสาหกรรม และตัวแทนภาคประชาชนหารือผลกระทบจากการใช้พาราควอต เพื่อสรุปข้อมูลส่งให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสธ.ยืนยันตามมติเดิมของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และจากข้อสั่งการของนายคาที่ห่วงใยสุขภาพของประชาชน ให้ระงับการใช้สารพาราควอตภายใน 2 ปี พร้อมหาสารทดแทน จึงต้องประชุมเพื่อสรุปผลกระทบจากการใช้สารเคมีพาราควอต และเสนอต่อยังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ที่มีนายภักดี โพธิศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นประธาน พิจารณาในเดือนมีนาคมนี้</p> <p>จากมติคณะกรรมการฯกำหนดว่าต้องระงับการใช้ภายใน 2 ปี ซึ่งมีฝ่ายที่คัดค้านอ้างตามงานวิจัยว่า การใช้พาราควอตตามข้อกำหนดจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบ เป็นงานวิจัยตั้งแต่ปี 2540 แต่งานวิจัยปัจจุบันระบุว่า ถึงใช้ตามนั้นก็กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อมีมติระงับก็ต้องดำเนินการตามนั้น หากบอกว่าการใช้สารทดแทนแพงกว่าก็ต้องเลือกเอาว่าราคาแพงกว่าดีกับสุขภาพประชาชนจะเลือกแบบใด</p> <p>ด้านนายเลศิวิโรจน์ โก้วฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า เมื่อที่ประชุมมีมติว่าต้องระงับ ก็ต้องเร่งหาสารทดแทน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการศึกษาวงวิชาการเพิ่มเติม โดยก.เกษตรฯมีนโยบายชัดเจนในเรื่องเกษตรปลอดภัยให้ได้ร้อยละ 65 ภายในปี 2565 และการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 35 ในปี 2570</p> <p>นายสมบูรณ์ ยืนดียั่งยืน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า หลังได้ข้อสรุป อนุกรรมการฯจะส่งเรื่องให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาต่อไป</p> <p>ด้านนางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่การประชุมในวันนี้มีการยืนยันตามมติเดิม และเห็นแก่สุขภาพของประชาชน จากนั้นเครือข่ายจะมีการติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป</p>
มติชน ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย	<p>มลพิษในกทม.</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพฯ พบ 6 สถานียังเกินมาตรฐาน ที่บริเวณริมถนนพระราม 4 ริมถนนอินทรพิทักษ์ ริมถนนลาดพร้าว ริมถนนพญาไท เขตบางนา และเขตวังทองหลาง</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 2.5 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมงในพื้นที่ กทม.เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งกรมควบคุมโรคมีความเป็นห่วงสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องอาศัยหรือทำงานอยู่บริเวณพื้นที่ค่าฝุ่นละอองสูง โดยอาชีพที่น่าห่วงคือ วินมอเตอร์ไซด์ ได้มอบให้ทางสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสำนักโรคติดต่อทั่วไป ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้เกิด “คลินิกผู้ใหญ่อุบัติเหตุ” นอกจากนี้ เตรียมจะเสนอและผลักดันให้เป็นชุดสิทธิประโยชน์ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้สิทธิในการตรวจหากกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับฝุ่นละออง คาดว่าน่าเป็นรูปธรรมในกรณีของคลินิกผู้ใหญ่อุบัติเหตุ ซึ่งภายในปีนี้จะมิดคลินิกนำร่อง ซึ่งจะอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>มติชน สยามรัฐ ข่าวสด</p>	<p>-ด้านพญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผอ.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 2.5 ไมครอน ต้องระวังเป็นพิเศษใน 3 กลุ่มอาชีพ คือ ตำรวจจราจร วินมอเตอร์ไซด์ และกลุ่มอาชีพทำความสะอาดถนน หรือกวาดถนน ยิ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน แม้จะไม่ได้อยู่นานเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน แต่อยู่เป็นประจำแทบทุกวันก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน ส่วนการป้องกันแม้จะแนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัยชนิด N95 แต่หน้ากากชนิดนี้ค่อนข้างใหญ่และอึดอัด หลายคนอาจไม่สะดวก แต่การใส่หน้ากากคาร์บอนก็พอช่วยได้ จึงต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการดูแลคนทั้ง 3 กลุ่มอาชีพ โดยจะมีการเสนอและหารือในเร็วๆ นี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการบ้างแล้ว แต่ก็จะต้องมีการขับเคลื่อนผลักดันต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ที่ต้องทำงานหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นเวลานาน แต่ไม่อยากใส่หน้ากากเอ็น 95 เพราะอึดอัด และมีราคาสูง สามารถใช้ผ้าชุบน้ำหรือใส่หน้ากากปกติแทนได้ เพราะคงไม่ได้อยู่ในสภาพอากาศที่มีปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐานตลอดเวลา โดยในการใช้ผ้าชุบน้ำหรือใส่หน้ากากปกติ เพื่อลดปริมาณการสูดฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกาย สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือ การลดเวลาในการสูดอากาศในพื้นที่เสี่ยง หรือลดการทำกิจกรรมที่ต้องสูดหายใจเข้าลึกๆ รวมถึงร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว นายภักดิ์ธรรม ทรพรทรานนท์ ปลัด กทม. กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พบว่าสภาพดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้นประชาชนไม่ควรตื่นตระหนก เพราะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดย กทม.ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษในอากาศ รวมถึงดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ตามมาตรการ 15 ลด 2 เพิ่ม</p>
<p>มติชนสุดสัปดาห์</p>	<p>นโยบายบัตรทอง</p> <p>-เสนอบทความ ผ่านมา 16 ปี 30 บาทรักษาทุกโรค ยังเป็นนโยบายทางการเมืองนโยบายแรกและนโยบายเดียวที่ประสบความสำเร็จ ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในงานเสวนาทำให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าบรรลุผล จัดโดยองค์การอนามัยโลก .ต่างประเทศ ก.สาธารณสุข และ สปสช. มีวิทยากรจากทั่วโลกมาร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพไทย ปี 2561 งบประมาณที่ใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพ อยู่ที่ 1.71 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณจ่ายรายหัว เมื่อปี 2545 กว่า 1.2 แสนล้านบาท หรือมากกว่า 3 เท่าตัว และแนวโน้มงบประมาณยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงไม่แปลก หากจะมีเสียงจากผู้มีอำนาจรัฐว่า ไทยอาจยังไม่พร้อมกับระบบนี้ และอาจต้องคิดถึงการ "ร่วมจ่าย" โดยผู้ป่วยที่มีกำลัง อาจร่วมสมทบค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น</p> <p>-ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข บอกว่า แม้ไทยจะมีระบบที่เข้มแข็ง แต่ก็ยังต้องเผชิญความท้าทายที่สำคัญ และอีกปัญหาสำคัญ ได้แก่ การจัดการงบประมาณ ในช่วงที่ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่วนความไม่ลงรอย เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการนั้น ปัจจุบันดีขึ้นมากแล้ว สังเกตได้จาก พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่กำลังแก้ไขอยู่ เป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่า ไม่มีความขัดแย้ง มีแต่ความ "เห็นต่าง" ที่ล้วนเกิดจาก "เจตนาดี" และตัวเขาเองก็มั่นใจว่าจะสามารถหาข้อยุติได้ในเวลาอันสั้นแน่นอน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ร่างพ.ร.บ.ยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. มีเนื้อหา การแปรสภาพโรงงานยาสูบเป็นนิติบุคคล เปิดโอกาสให้ชายหุ้นของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดของการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้กับบุหรี่ปั๊วต่างชาติและเอกชน จะมีผลร้ายแรงต่อการควบคุมยาสูบในประเทศ ทำให้บุหรี่ปั๊วต่างชาติเข้ามาครอบงำ จึงมีข้อเสนอไปถึงนายกฯ ระบุและแก้ไข ให้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวออกมาในลักษณะนิติบุคคล โดยให้รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น 100%</p> <p>ด้านนายไพศาล ลัมสทธิศย์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การพิจารณาได้ผ่านวาระที่ 2 แล้ว คาดว่าจะเสร็จภายในปลายเดือนก.พ.นี้ ดังนั้นการล่ารายชื่อคัดค้านอาจจะไม่ทัน เพื่อให้ทันเวลาจะรวบรวมตัวแทนจากองค์กรต่างๆ เข้ายื่นหนังสือต่อสนช.แทน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>1 ทศวรรษ พ.ร.บ.คุมเหล้า</p> <p>-เสนอบทความ วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ นับเป็น 10 ปีของการมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 งาน "1 ทศวรรษ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551" นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวเน้นย้ำว่า การคุมเข้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ตั้งแต่เริ่ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ประกาศใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ แม้จะมีการทบทวนกฎหมายกันทุกๆ 5 ปี แต่ผู้ผลิตเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ มีการปรับยุทธศาสตร์เช่นกัน การโฆษณาเครื่องตี้มแอลกอฮอล์จึงพัฒนาไปไว้มาก ดังนั้นคนที่ดูแลการบังคับใช้กฎหมายต้องติดตามและปรับนโยบาย ให้ดูแลได้อย่างครอบคลุมเช่นเดียวกัน</p> <p>สำหรับทศวรรษที่ 2 ในเป้าหมายระดับชาติ ยังคงต้องเพิ่มความเข้มข้นในการลดปริมาณ การบริโภคเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ให้ได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดความชุกของการบริโภคเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ โดยร่วมมือกับเครือข่าย จำกัดการเข้าถึงเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ในเด็กและเยาวชน และพัฒนาอนุบัญญัติกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้ครอบคลุมและทันสมัยต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันและในอนาคต</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์คมคิด คนเขียน</p>	<p>ร้องเรียนรพ.นพรัตน์</p> <p>-เสนอข่าว ที่รพ.นพรัตนราชธานี มีชายชราวัย 83ปี ประสบอุบัติเหตุล้มลุกจากเตียงไม่ได้ ซึ่งมีบัตรผู้พิการของรพ.นพรัตน์ฯ ญาติเรียก1669 นำส่งห้องฉุกเฉินของ แพทย์ตรวจเบื้องต้นพบว่ากระดูกสันหลังหัก พยาบาลแจ้งว่าต้องส่งตัวไปรพ.หนองจอกเพราะมีบัตรประกันสุขภาพที่นั่น ญาติไม่อยากเคลื่อนย้ายขอทำMRI โดยยินดีจ่ายค่าส่วนต่างทั้งหมด หลังทำเสร็จเจ้าหน้าที่แจ้งค่าใช้จ่าย 2หมื่นบาท แต่ให้รอผลวินิจฉัยจากแพทย์ ระหว่างนั้น ญาติประสานขอห้องพิเศษกับประชาสัมพันธ์ ทราบว่ารอผอ. ยินดีรับไว้ และรอผล MRI ภายหลังแพทย์แจ้งว่า พบมะเร็งก้อนใหญ่ ไม่แนะนำให้ผ่าตัด ให้ไปฉายรังสีที่รพ.หนองจอกและทำเรื่องส่งตัวคนไข้ ญาติไม่พอใจจึงประสานหมอที่รพ.พระมงกุฎฯ จนได้รับความอนุเคราะห์ในการส่งตัวไปรักษา เบื้องต้นให้ใช้สิทธิผู้พิการไปก่อน</p> <p>ระหว่างคนไข้อยู่ในห้องฉุกเฉินของรพ.นพรัตน์ฯ ประมาณ 12 ชั่วโมงเศษ นอกเหนือจากการทำ MRI ก็ไม่ได้ตรวจเลือดแต่อย่างใด และเมื่อญาติแจ้งว่า ขอชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ก่อนจะส่งตัวไปยังรพ.พระมงกุฎเกล้า ก็ได้รับคำตอบว่า ไม่มีค่าใช้จ่ายใด เพราะใช้สิทธิบัตรผู้พิการ</p> <p>คำถามคือ การให้บริการของหมอ-พยาบาล-เจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินของรพ.นพรัตน์ฯ ที่ไม่เหมาะสม และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในเรื่องการเข้ารับรักษาฉุกเฉิน 72 ชั่วโมง พยายามผลักไสคนไข้ไปใช้บริการบัตรทองที่รพ.หนองจอกอย่างเดียว ทั้งที่คนไข้มีบัตรผู้พิการที่รพ.นพรัตน์ฯ จะหาคำตอบได้จากใคร</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ค้นปากอยากเล่า</p>	<p>ดักสัมภาษณ์รมต.</p> <p>-เสนอข่าว สื่อบริษัท นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการประเด็นให้สัมภาษณ์เรื่องนาฬิกาของ พล.อ.ประวิตร แต่ดักสัมภาษณ์ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ลงจากรถคุณหมอรีบบอก “ผิดคนแล้วครับ”</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย รมช.สธ. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. รองปลัด กท. และผู้บริหาร ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในภาพรวมของประเทศ ระยะยาว (5-10 ปี) เป็นความร่วมมือในการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ระบบส่งต่อที่มีคุณภาพมาตรฐานภายในเขตสุขภาพแบบไร้รอยต่อ การพัฒนาบุคลากร และการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุมความเชี่ยวชาญใน 5 สาขา ได้แก่ การผ่าตัดหัวใจ ออุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด มะเร็ง และปลูกถ่ายอวัยวะ</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์ ทวี5 NBT ThaiPBS</p>	<p>วัคซีนฮิบ</p> <p>-เสนอข่าว พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดสธ.และคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบให้บรรจุวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ ชนิด บี (Haemophilus influenzae type b Vaccine) หรือ วัคซีนฮิบในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเด็กไทย ทั้งนี้ จะบรรจุวัคซีนฮิบในรูปแบบวัคซีนรวม 1 เข็ม ป้องกันได้ 5 โรค คือ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ โดยฉีด 3 ครั้ง ในเด็กอายุ 2, 4 และ 6 เดือน เพื่อให้เด็กไทยปลอดภัยจาก 5 โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิต ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกได้บรรจุและให้บริการวัคซีนป้องกัน 5 โรคดังกล่าวแล้ว พบว่ามีความปลอดภัย ทั้งนี้จะเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้รวดเร็วขึ้นตามขั้นตอนและกระบวนการ คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้วัคซีนป้องกัน 5 โรคได้ในเข็มเดียวในต้นปีงบประมาณ 2562</p> <p>สำหรับเรื่องการยกระดับการบริหารจัดการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนมีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอในภาวะปกติและฉุกเฉิน ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ลดการสูญเสียวัคซีน ที่ประชุมจะติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในอีก 1 เดือน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>โฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว กรณีที่ ออย. เตรียมเอาผิด หลิงแย้- นนทพร อีระวัฒน์สุข หลังโพสต์ข้อความโฆษณาเกินจริง ครีมนิวไสภายใน 3 วัน โดยเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงว่าได้รับวีวีลีนค่าตัวนี้จริง แต่เนื้อหาไม่ได้มีการโฆษณาเกินจริง แต่ที่กำลังเป็นประเด็น เพราะลูกค้ามีการนำรูปของตนเองไปตัดเอาคำโฆษณาต่างๆ มาใส่เองโดยไม่ได้ออออนุญาต ถ้าทาง ออย. ติดต่อกมาก็พร้อมจะนำหลักฐานไปยืนยันความบริสุทธิ์</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>แอมพาตูแลผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (อผส.) เปิดเผยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการนำดิจิทัลมาใช้พัฒนางานเพื่อผู้สูงอายุ กับกรมการแพทย์ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเป็นความร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง เท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล บูรณาการเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ด้วยการพัฒนาต่อยอด แอปพลิเคชัน หรือบริการรูปแบบใหม่ มีการพัฒนาโรงพยาบาลนำร่องในพื้นที่ต้นแบบ 6 แห่ง คือ รพ.เมตตาประชารักษ์ สถาบันทรวงอก สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อให้โรงพยาบาล ชุมชนและบ้าน ทำงานเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ทุกหลานดูแลพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ ที่อยู่ห่างไกลกันได้ดีขึ้น</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>ช่วงตรุษจีนเก็บอาหารไว้นาน เสี่ยงปนเปื้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงตรุษจีน เตรียมทิ้งรถและคนให้พร้อมก่อนวัน ดังนี้ 1.วางแผนการเดินทาง ตรวจสอบเช็คสภาพของรถให้พร้อมใช้งาน 2.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 3.คนขับต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ทานยาที่ทำให้ง่วง 4.ขับรถด้วยความ 5.คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ทุกที่นั่ง 6.สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย และ 7.ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ระวังอาหารที่เก็บไว้นาน เสี่ยงปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรีย แนะนำตรวจรูป สี กลิ่น รส อุณหภูมิอาหารก่อนรับประทาน</p>
ข่าวสด	<p>ยามะเร็ง-สมุนไพรมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานของ อภ. ในอนาคต ว่า มีโครงการสำคัญ 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการวิจัย พัฒนาและก่อสร้างโรงงานผลิตยาโรคมะเร็ง เพื่อผลิตยาโรคมะเร็งได้ด้วยตนเองขึ้นในประเทศ คาดว่าจะทำให้ราคายาลดลง ถึง 50 เปอร์เซ็นต์</p> <p>2.โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่ 2 ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ใช้งบฯ 5,607 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ</p> <p>3.แผนสร้างนวัตกรรมและผลิต ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมะเร็ง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนทางด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรมะเร็ง โดยมุ่งวิจัย พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมะเร็ง และกลุ่มยาสมุนไพรมะเร็งที่ใช้ในการดูแลสุขภาพขั้น พื้นฐานของประชาชน โดยจะจัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักรมูลค่าประมาณ 77 ล้านบาท เพื่อติดตั้งในโรงงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ที่กำลังจะก่อสร้างเสร็จในกลางปีนี้</p>
มติชน	<p>ตรวจค้นคลินิกทำแท้ง</p> <p>-เสนอข่าว กรณีพนักงานเก็บขยะเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบซากเด็กทารก 4 ซาก ใส่ถุงดำทิ้งในถังขยะถูกข้างร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ล่าสุด ผกก.สภ.หัวหิน นำกำลังพร้อมหมายค้น เข้าค้นเป้าหมาย 4 จุด เพื่อหาพยานหลักฐาน ประกอบด้วย 1.คลินิก "ศรีสมัยการแพทย์" ของ พญ.ศรีสมัย เชื้อชาติ แพทย์แผนกเวชกรรมและสูตินารี รพ.หัวหิน 2.บ้านพัก พญ.ศรีสมัย ที่ชุมชนรวมสุข 3.บ้านพักของพญ.ศรีสมัย ภายในบ้านถ้ำรีสอร์ทที่ ต.ทับใต้ และ 4.ที่พักรักษาพยาบาลที่เป็นพนักงานประจำคลินิกดังกล่าว หลังจากนั้นจะเชิญ พญ.ศรีสมัยไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในฐานะพยาน เบื้องต้นยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหา สำหรับหญิงสาวที่มาทำแท้งทั้ง 4 ราย ยังไม่ทราบว่าใครขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน</p>
สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น	<p>ทุจริตเบิกเงินศูนย์ฯคนไร้ที่พึ่งจ.ขอนแก่น</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กล่าวถึงการทุจริตเบิกเงินในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.ขอนแก่น ว่า พม.มีการสอบสวนคู่ขนานกันไป เช่นเดียวกับ ป.ป.ท. สตง. ที่มีการสอบสวน หากผลสอบออกมาว่าใครทำผิดจะต้องมีการลงโทษโดยเร็ว</p> <p>-นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าขอนแก่น เปิดเผยว่า มีคำสั่งให้ สสจ. ขอนแก่น ตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะ อสม. ที่ปรากฏรายชื่อตามข้อมูลที่ ป.ป.ท. ได้สรุปสำนวนในชั้นต้น โดยในเอกสารหลักฐานตามแนวทางการสอบสวนพบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มีบัญชีรายชื่อ อสม.และผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 2,000 ราย วงเงินรวมกว่า 6.9 ล้านบาท สสจ.จะนำรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ รวมทั้ง อสม.ที่รับผิดชอบ มาตรวจสอบเป็นรายบุคคล โดยจะต้องรู้ผลภายใน 7 วัน
มติชน	<p>ปัญหาหมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว กรมอนามัย ร่วมกับ สสจ.พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมการด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน ในระดับพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน ตาก และพะเยา ที่โรงแรมวีชี โฮเต็ล อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน แนวทางปฏิบัติที่ดี</p>
มติชนออนไลน์	<p>พบแหล่งน้ำผุดใต้ดิน ชาวบ้านเชื่อเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์</p> <p>-เสนอข่าว ที่บริเวณวังถ้ำ บ้านดอนจันทร์ หมู่ 4 ต.นามะเขือ อ.สหพันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นางสมประสงค์ สุพัฒนาพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ ได้นำสื่อมวลชนเข้าไปพิสูจน์ปรากฏการณ์มหัศจรรย์น้ำผุดจากใต้ดิน ไหลออกมาตามซอกชั้นหินซึ่งไหลมานาน เป็นแหล่งน้ำสะอาดที่ชาวบ้านได้อาศัยดื่มกินมาตั้งแต่สร้างหมู่บ้าน โดยแหล่งน้ำผุดวังถ้ำ บ้านดอนจันทร์ อยู่ห่างจากเส้นทางหลักประมาณ 800 เมตร ทางเข้าเป็นถนนลูกรัง รอบๆ พื้นที่ มีป่าไผ่และต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทั่วบริเวณ โดยชาวบ้านได้นำท่อพลาสติกพีวีซีเชื่อมต่อไปยังทางน้ำ เพื่อสะดวกกับชาวบ้านที่นำถ้ำน้ำ ขวด และภาชนะต่างๆ เข้ามารองน้ำ บางรายเอาไว้ดื่มกิน บางรายก็มีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เอาไปรักษาโรคบ้าง เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ขณะที่ในหมู่บ้านและเทศบาลไม่หวงห้ามใดๆ เพราะน้ำที่นี่มีปริมาณมากและไหลตลอดทั้งปี</p> <p>ด้าน ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอสหพันธ์ กล่าวว่า จากการเข้าไปสำรวจเบื้องต้นพบว่าแหล่งน้ำผุดมีมาแต่ช้านาน เป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินผ่านชั้นหินต่างๆ ประกอบกับพื้นที่โดยรอบมีต้นไม้ใหญ่ ป่าไผ่ และลำห้วยยาง ยิ่งทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ส่วนด้านความเชื่อก็ไม่สามารถห้ามได้ แต่จะต้องสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน ทั้งนี้ ทางอำเภอได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา เตรียมเข้าสำรวจในพื้นที่น้ำผุดวังถ้ำ บ้านดอนจันทร์แล้ว ขณะที่ในระยะยาวจะมีแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำให้กับชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภค และแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่</p>
เว็บไซต์ sanook.com	<p>นร.ป่วยไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล) จ.ลำปาง ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 98 คน มีอาการป่วยเป็นไข้หวัด ส่วนมากเป็นไข้หวัดใหญ่ มีอาการตัวร้อน หน้าแดง ไอ จาม มีน้ำมูกไหล และจากการตรวจจากแพทย์ พบเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ H1N1 แต่อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการสั่งปิดเรียน 2 วัน พร้อมเร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกห้องเรียน</p>
คมชัดลึก ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์	<p>ไข้หวัดนก H7N4</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการวางแผนครอบครัวและสาธารณสุขแห่งชาติของจีน ระบุว่า ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N4 ในสตรีอายุ 68 ปี อยู่ในมณฑลเจียงซู ทางภาคตะวันออกของประเทศ โดยหญิงคนดังกล่าวมีอาการป่วยตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2560 และเข้ารับการรักษาตัวในรพ. ล่าสุดหายป่วยแล้ว ขณะที่ทางการฮ่องกงออกประกาศเตือนพลเมืองของตัวเองให้ใช้ความระมัดระวังหากต้องเดินทางไปยังประเทศจีนท่ามกลางเทศกาลวันตรุษจีน</p>